

# เตลีพิวส์

ฉบับที่ 23,646 วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 หน้า 10



## พิตบั๋ง..ดังเข้า..ม.เกษตร

ชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นสูงอายุส่วนใหญ่ รู้จัก "ดังเช่า" มานานแล้ว ว่าเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกาย เพิ่มพลังทางเพศ แต่ที่เรียกความสนใจของคนรุ่นใหม่อย่างมากมาย ก็คือผลิตภัณฑ์ของนักการเมืองจากแดนไกลที่สนิทสนมประสาการเมืองทางโทรศัพท์กับอดีตรัฐมนตรีที่ "หลุด" ออกมาให้สังคมรับรู้ถึงความวิเศษเลิศล้ำยิ่ง ว่าน่าตื่นตื่นกว่าสารการเมืองที่นักเขาคุยกันซะอีก

แต่พอถามกับจีนแสดแล้ว คงมีคนเข้าใจผิด เห็นเขาเท่าเดิม เพราะราคาสมุนไพรชนิดนี้ขายกันทั่วโลกมีราคาเป็นล้านบาท

ทุกปัญหางานวิจัยช่วยได้ ไม่ว่าน ดังเช่าที่ ศ.ดร.มณฑินทร์ เมฆธร หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราปราบแมลงศัตรูพืช ที่ค้นคว้า ทดลองและผลิตในรูปแบบเม็ดแคปซูล กินง่าย ออกจำหน่ายในราคาถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งวางใจได้กับคุณภาพ ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าของอนุสิทธิบัตรงชี! ผู้เชี่ยวชาญเชื้อราฆ่าแมลง มหาวิทยาลัย

สมุนไพรพลังเพศ ศ.ดร.มณฑินทร์ อธิบายว่า ดังเช่าเป็นเชื้อรากลุ่มที่ใกล้เคียงกับเห็ด มีชื่อภาษาจีนออกเสียงแบบฝรั่งว่า (Dong Chong Xia Cao) ซึ่งแท้จริง ก็คือเชื้อราฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง ดังเช่าจากธรรมชาติจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นตัวหนอนที่อัดแน่นไปด้วยเส้นใยของเห็ด และส่วนที่เป็นดอกเห็ด สปอร์



จากดอกเห็ดจะแพร่กระจายในช่วงตอนปลายของฤดูร้อนไปเกาะติดที่ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อ แล้วงอกเส้นใยแทงทะลุผิวลำตัวเข้าสู่ภายในตัวหนอน จากนั้นก็ดูดสารอาหารจากหนอนและเจริญเติบโตสร้างเส้นใยจนเต็มตัวหนอน ทำให้ตัวหนอนที่ตายแข็งเหมือนนมมี ทั่นส่วนหัวที่ฝังดินเมื่อผ่านการพอกตัวในฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ เชื้อราในตัวหนอนจะรวมตัวกันสร้างดอกเห็ด แทงออกมาทางส่วนหัวของตัวหนอนขึ้นสู่พื้นดิน แล้วสร้างสปอร์ชุดใหม่เพื่อแพร่พันธุ์ต่อไป



(Cordycepin) ที่มีสมบัติยับยั้งเซลล์เนื้องอก ตัวการของมะเร็งทั้งปวงในตัวมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือด และการทำงานของเม็ดเลือด

ถึงจะมีสารออกฤทธิ์คือคอร์ไดซิเพิน

ชาว มีสารต้านการเกิดลิ่มเลือด เพิ่มเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญ ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีพลังไม่เหน็ดเหนื่อย พันทวีเร็ว ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชรา ด้านการอักเสบ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ เพิ่มพลังทางเพศของทั้งชายและปรับสมดุลของทั้งหญิง

คุณสมบัติอย่างหลังนี้ น่าเชื่อถือว่า เป็นไปได้ เพราะถ้าดังเช่าทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดี อะไร อะไร และอะไร ก็ต้องดีตาม ในแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่วาบวาบ คือต้องรับประทานหนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งขึ้นไป จึงจะเห็นสมรรถภาพอย่างจริงจัง และยังยืน

ดร.มณฑินทร์ ระบุว่า ดังเช่า มีหลายสายพันธุ์ แต่เลือกมาเป็นสายพันธุ์ที่เบต ที่มีสารออกฤทธิ์คือคอร์ไดซิเพิน ในปริมาณที่เหมาะสม และสามารถขยายพันธุ์ได้จากในห้องทดลอง

“แรงบันดาลใจที่สนใจค้นคว้า เพราะคุณแม่เป็นมะเร็ง จึงศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อนำผลมาดูแลคุณแม่ ปรากฏว่าได้ผลดี อาการเจ็บปวดลดลง ใช้ชีวิตได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังเหมาะกับ

ผู้มีปัญหาโรคไตหรือมีปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะ รับประทานเพียงไม่กี่วัน อาการก็ดีขึ้น”

ครอบครัวของอาจารย์รับประทานกันทุกคน พบว่าสุขภาพกายใจดีขึ้นทุกวัน

การศึกษาวิจัยดังกล่าว ดำเนินการด้วยองค์ความรู้ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดย ชาย เมฆธร บุตรชาย ซึ่งกำลังศึกษาปริญญาเอก ช่วยดูแล และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเพศที่ชัดเจน จึงได้ผสมกับกระชายดำ เพื่อบำรุงกำลังฝ่ายชายให้กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น สำหรับผู้หญิง ก็เติมคอลลาเจน และกลูตาไธโอน เสริมความเปล่งปลั่ง มีภูมิคุ้มกัน เสริมสุขภาพเพิ่มเติมนิดที่ [www.cordythai.com](http://www.cordythai.com)

เมื่อการศึกษาประสบความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการขออนุญาตนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อทำให้ผลงานวิจัยได้ออกสู่ตลาดเพื่อประชาชนเชื้อหาไว้บำรุงร่างกายกันได้ด้วยความมั่นใจ ว่าได้กินเข้าชามานแท้ และมีสรรพคุณที่มิได้อวดอ้างเกินจริง

ด้วยฝีมือนักวิจัยไทยที่ไม่เป็นรองใคร ไม่ต้องไปซื้อของแพงถึงเมืองจีนด้วย.

วิระพันธ์ โดมัญญ veeraphant@gmail.com